

Số: /SKHĐT-TH

Đắk Lắk, ngày tháng 12 năm 2021

V/v trả lời kiến nghị cử tri sau Kỳ họp
thứ Hai – Quốc hội khóa XV

Kính gửi: UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Công văn số 12757/UBND-TH ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh về việc giao trả lời kiến nghị cử tri sau Kỳ họp thứ Hai – Quốc hội khóa XV, Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời kiến nghị theo nội dung được giao tại Công văn số 12757/UBND-TH của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

1. Cử tri các huyện trên địa bàn tỉnh đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét kêu gọi đầu tư, xây dựng một số nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp tại địa phương nhằm thu hút lao động, giải quyết việc làm cho nhân dân tại địa phương.

Trả lời:

Trong những năm qua, tỉnh Đắk Lắk luôn chú trọng đến công tác thu hút và kêu gọi đầu tư. Một trong những lĩnh vực được tỉnh Đắk Lắk ưu tiên thu hút đầu tư có các dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến, sản xuất sản phẩm.

Đắk Lắk hiện có Khu công nghiệp Hòa Phú, 07 cụm công nghiệp đang hoạt động. Trong thời gian tới, để đảm bảo cho nhu cầu sử dụng đất của các nhà đầu tư, một số cụm công nghiệp đang được quy hoạch dự kiến đầu tư. Đặc biệt, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đang triển khai các thủ tục để xây dựng Khu công nghiệp Phú Xuân tại xã Ea Drong, huyện Cư M'gar với mục tiêu hướng đến phát triển các dự án công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất chế biến sâu các sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch, phát huy các lợi thế của địa phương, là tiền đề để thu hút các dự án đầu tư nhà máy chế biến sâu các sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch; dự án nông nghiệp công nghệ cao,....

Hiện nay, có nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn đã và đang quan tâm tìm hiểu môi trường và cơ hội đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến (da giày, may mặc, ...), chế biến các mặt hàng nông sản (cà phê, bơ, sầu riêng, trái cây,....). Tỉnh cũng đang xem xét một số dự án như: Nhà máy sản xuất bán thành phẩm của giày tại Khu công nghiệp Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột; Xây dựng nhà máy chế biến trái cây đông lạnh tại huyện Cư M'gar; Tổ hợp chế biến nông sản Đắk Lắk tại Cụm công nghiệp Krông Búk; Nhà máy giày da tại huyện Krông Pắc,... hứa hẹn trong thời gian tới khi các dự án này được chấp thuận chủ trương đầu tư, triển khai đi vào hoạt động sẽ góp phần đáng kể trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương, đóng góp nguồn thu cho ngân sách tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để có cơ sở hỗ trợ địa phương trong công tác kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư, xây dựng một số nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp tại địa bàn, đề

ngị UBND các huyện, thị xã, thành phố lập danh mục kêu gọi đầu tư, trong đó cung cấp thông tin về quỹ đất kêu gọi đầu tư dự án (địa điểm, hiện trạng, nguồn gốc đất, phương án sơ bộ bồi thường giải phóng mặt bằng (nếu có), quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, mục tiêu, quy mô dự án, vốn đầu tư dự kiến...), phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện công tác xúc tiến đầu tư; khi có Nhà đầu tư quan tâm thì phối hợp hướng dẫn, giải quyết hồ sơ đề xuất dự án và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020. Bên cạnh đó, cần có sự đồng thuận, hợp tác của nhân dân trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để nhanh chóng tạo mặt bằng sạch giao cho các Nhà đầu tư thực hiện dự án.

2. Cử tri các huyện trên địa bàn tỉnh đề nghị các cấp quan tâm khảo sát, đầu tư kinh phí để xây dựng, sửa chữa các đoạn đường giao thông (xây dựng đường giao thông liên xã từ xã Ea Hu đi xã Cư Êwi; xây dựng cầu nối từ xã Vụ Bản đi xã Hòa Phong; sửa chữa tuyến đường TL12; TL13 đoạn từ đầu thôn 8 – xã Ea Lai đi qua hết địa bàn xã Cư Prao) đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông và phục vụ cho việc lưu thông hàng hóa:

Trả lời:

1. Đường giao thông liên xã từ xã Ea Hu đi xã Cư Êwi: Tuyến đường theo kiến nghị của cử tri đã được UBND huyện Cư Kuin cân đối từ nguồn ngân sách huyện để thực hiện từ chợ An Bình, xã Ea Hu đi thôn 1b xã Cư Êwi (hiện đang triển khai đầu tư). Trên tuyến đường có 01 cầu cũng đã được HĐND tỉnh phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư là Dự án Xây dựng cầu chắn nuôi xã Cư Êwi, huyện Cư Kuin tại Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 22/12/2021, hiện UBND tỉnh giao cho BQLDA đầu tư xây dựng huyện Cư Kuin làm chủ đầu tư triển khai các thủ tục để trình thẩm định phê duyệt dự án, sớm triển khai đầu tư trong giai đoạn 2021 – 2025, nhằm đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân.

2. Xây dựng cầu nối từ xã Vụ Bản đi xã Hòa Phong: Công trình cầu do cử tri kiến nghị đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án trong Dự án Bố trí ổn định dân di cư tự do tại xã Vụ Bản, huyện Krông Pắc tại Quyết định số 3226/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 (Cầu vượt sông Krông Bông, xã Vụ Bản, đoạn cầu bắt qua sông Krông Bông tại vị trí cách Km28+95,80 Tỉnh lộ 12 khoảng 200m trên tuyến đường từ trung tâm xã Vụ Bản, huyện Krông Pắc đi xã Hòa Phong, huyện Krông Bông). Hiện chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ để sớm triển khai đầu tư nhằm đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân.

3. Tỉnh lộ 12: Tỉnh lộ 12 có chiều dài khoảng 53Km; đoạn từ ngã 3 Yang Reh vào đến trung tâm huyện dài khoảng 13 Km đã triển khai đầu tư và đầu tư hoàn thiện lớp mặt đường từ nguồn vốn NSTW; đoạn từ Km15+500 – Km31+00 đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 từ nguồn NSTW hỗ trợ, hiện BQLDA Giao thông và Nông nghiệp phát triển nông thôn đang hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt để triển khai thực hiện. Riêng các đoạn hư hỏng

nhẹ thì Sở Giao thông Vận tải đã xây dựng kế hoạch để duy tu, bảo dưỡng thường xuyên hằng năm nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.

4. Tỉnh lộ 13 đoạn từ đầu thôn 8 – xã Ea Lai đi qua hết địa bàn xã Cư Prao: UBND tỉnh đã có Quyết định số 3648/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 về việc phê duyệt Dự án Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 13, đoạn Km6+840 – Km25+00, tuyến đường dài khoảng 18,3Km đi qua địa bàn 03 xã gồm: Krông Jing, Ea Lai, Cư Prao thuộc huyện M’Đrăk để đáp ứng nhu cầu về giao thông trong khu vực, góp phần phục vụ tốt việc đi lại của nhân dân trên địa bàn huyện M’Đrăk.

Sở Kế hoạch và Đầu tư xin thông báo nội dung trả lời kiến nghị đến các địa phương để biết và thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đoàn ĐBQH tỉnh (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- GD, các PGĐ Sở;
- Phòng KTN, TTXĐT;
- Lưu VT, TH.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Quang Sơn